

บทวิจารณ์ : หนังสือเจาะข่าว” สารคดีเชิงสืบสวน” ภาคกลาง

กัลยกร นรภัทรทวีพร*

เมื่อได้รู้ว่าต้องทำการวิจารณ์และแนะนำหนังสือ“เจาะข่าวสารคดีข่าวเชิงสืบสวน” ก็อดคิดไม่ได้ว่าผู้เขียนซึ่งเคยทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และปัจจุบันก็ยังเป็นอาจารย์ด้านดังกล่าว และไม่เคยผ่านประสบการณ์การเป็นนักข่าวมาก่อนจะมีความสามารถหรืออาจหาญไปแนะนำ วิจารณ์หนังสือในด้านที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนได้หรือไม่ แต่เมื่อพิจารณาและได้ลงมืออ่านเนื้อหาแล้ว ก็เกิดความคิดขึ้นว่าอาชีพนักข่าวกับนักประชาสัมพันธ์เปรียบเสมือน “น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า” เป็นอาชีพที่ต้องทำงานด้วยกัน ประสานงานและร่วมมือกัน โดยเฉพาะกรณีที่เกิดวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นักประชาสัมพันธ์จะต้องรับมือและบริหารจัดการกับข่าวและกองทัพสื่อมวลชนจำนวนมาก ดังนั้นการที่ฝั่งประชาสัมพันธ์จะได้เรียนรู้วิธีการทำข่าว เทคนิคการทำข่าวที่ไม่ค่อยได้รับการเปิดเผยมากนัก ตลอดจนได้รู้จักนักข่าวก็คงเป็นการดีไม่น้อยเข้าทำนอง “รู้เขารู้เรา” ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจและการประสานความร่วมมืออย่างดียิ่งขึ้นต่อไป

หนังสือเจาะข่าวเชิงสืบสวนในภาคกลางเล่มนี้เป็นผลผลิตชิ้นเยี่ยมจากโครงการอบรมปฏิบัติการ “การรายงานข่าวเชิงสืบสวนสำหรับนักข่าวภูมิภาค” ซึ่งได้รวบรวมผลงานสืบสวนของนักข่าวภาคพื้นเมืองที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 8 คน ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการหาข้อมูล การเข้าหาแหล่งข่าว การสัมภาษณ์เชิงลึก ที่สำคัญมีการสรุปเคล็ดลับและประสบการณ์ที่หาอ่านไม่ได้ง่ายๆ จากที่ไหน ...

หนังสือแบ่งเป็นตอนๆ รวม 8 ตอน เนื้อหาล้วนเข้มข้นและเกิดขึ้นจริง โดยมาจากการให้นักข่าวไปลงพื้นที่ที่เกิดปัญหาหรือวิกฤตการณ์เพื่อทำการเจาะลึกในประเด็นที่ตัวเองสนใจได้แก่

*กัลยกร นรภัทรทวีพร : อาจารย์ประจำภาควิชาประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

- เอ็กซ์เรย์น้ำท่วมพัทยา
- ปัญหาหน้าเฝ้าเสียคลองวัดประดู่
- มหันตภัย “เถาวัลย์” ปกคลุมป่าแก่งกระจาน
- ภัยเงียบรูปแบบใหม่ โรงแรมใหญ่รูกหาดชะอำ
- เจาะลึก 17 ปี พื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสีย “ท่าทราย”
- วิกฤตหาดวงศ้อมาตย์
- แผ่นดินไหวภัยเงียบรูกตึกสูงกาญจน์

ขอหน้าต่างอย่างตอน โรงแรมใหญ่รูกหาดชะอำ..... บ่องผลประโยชน์ชาวบ้านหรือ นายทุน ? มานำเสนอ ซึ่งผู้เขียนตอนดังกล่าว เป็นนักข่าวผู้มากด้วยประสบการณ์และรางวัล ย่อมเป็นเครื่องการันตริถึงวิธีการทำข่าวที่มีคุณภาพได้ นักข่าวได้หยิบประเด็นที่น่าสนใจ และเป็นข่าวที่ชาวบ้านและประชาชนทั่วไป ต่างอยากรู้เบื้องหลัง ความเป็นไป และความจริง ซึ่งได้เรียบเรียงวิธีการนำเสนอออกมาได้ อย่างน่าสนใจ และมีความน่าอ่านสำนวนการเขียนมีความสนุกในแบบชาวบ้านธรรมดาๆ ก็สามารถอ่านได้ พร้อมข้อเท็จจริงและชื่อเสียงเรียงนามของบุคคลที่นำมาอ้างอิงใน เนื้อหาอย่างไม่ปิดบัง

นอกจากนี้ถ้าใครสนใจอยากติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท้าย ก็มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงไว้อีกด้วย ส่วนที่นักประชาสัมพันธ์ไม่น่าพลาดคือส่วนที่เป็นการสรุปเทคนิคการทำข่าวไว้อย่างเป็นขั้นเป็น

ตอน ทำให้ได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทำข่าว แหล่งข่าวและประเด็นต่างๆ ที่นักข่าวสนใจ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ประสานงานและจัดเตรียมบุคคลและประเด็นไว้อำนวยความสะดวกให้แก่บรรดานักข่าวได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

หนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เหมาะแค่บุคคลที่เป็นนักข่าว และสนใจด้านข่าวเพียงอย่างเดียวแต่ยังเหมาะกับการเป็นคู่มือในการเรียนรู้ ทำความเข้าใจและเพิ่มเติมประสบการณ์ให้กับนักประชาสัมพันธ์และผู้ที่กำลังจะก้าวมาทำงานด้านนี้ให้มีความเข้าใจการทำงานของอาชีพที่ถือได้ว่ามีลักษณะเฉพาะและเข้าใจยากอาชีพหนึ่งทีเดียว

“เพราะฉะนั้นเป็นหนังสือที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง”